



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง	สื่อ
1. 'วิป สนช.'ถก รบ. วันนี้ลั่น พรบ. ข้าวถอนไม่ได้	มติชน
2. 3 จว. การันตีลดต้นทุนจริง ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานได้ผล	แนวหน้า
3. ทำข้อตกลงซื้อขายผลไม้ระหว่างสหกรณ์	เดลินิวส์
4. ANALYSIS: More than a grain of truth	บางกอกโพสต์
5. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
6. สก๊อปพิเศษ: 'กำหนดโควตาเกษตรกรรม' แก้ววิกฤติราคาสินค้าเกษตรไทยแบบยั่งยืน	สยามรัฐ
7. คอลัมน์: จับกระแส: เรื่องร้อนภาคเกษตร ท่ามกลางการเมืองระอุ	กรุงเทพธุรกิจ
8. 'รฟท.'เร่งเวนคืนที่ดินไฮสปีด	กรุงเทพธุรกิจ
9. ภาพข่าว: ทหารี่ด้านเกษตร	โพสต์ทูเดย์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. อบรมเกษตรกรบุกตลาดออนไลน์	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : วิปสนช.ถกรบ.-แจงกม.ข้าว ถอนร่างฯไม่ได้

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14960 หน้า : 1 (ล่าง) , 9

วิปสนช.ถกรบ.-แจงกม.ข้าว ถอนร่างฯไม่ได้

อ้างขึ้นอยู่กับไหวต ‘สรท.’ซงสู้บาทแข็ง เล็งถก‘แบงก์ชาติ’ เล็งใช้‘ดอลลาร์’
พาณิชย์ฯทำแผนยุทธศาสตร์การค้า 5 ปี ซง ครม.เน้นพัฒนา-จัดโซนนิ่งปลูกยางพารา ข้าว มัน ลำปะหลัง แก้ผลผลิตล้น เพิ่มจุดขายสินค้าอู่อุตฯ (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

กม.ข้าว

สรท.ถกรบท.2เรื่องสู้บาทแข็ง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยถึงกานัดหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายในวันที่ 4 มีนาคมนี้ ว่า สรท.จะเสนอให้ ธปท.เพิ่มประเทศที่สามารถทำการค้าขายโดยใช้สกุลเงินท้องถิ่นระหว่างกันให้มากขึ้น เพื่อลดความผันผวนในการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากที่ผ่านมาการทำการค้ากับต่างประเทศ มักตกลงกันด้วยราคาสกุลเงินสหรัฐ ทำให้มีความผันผวนของค่าเงินค่อนข้างสูง แต่หากมีการซื้อขายกันด้วยสกุลเงินของแต่ละท้องถิ่น และสามารถแลกเปลี่ยนกลับเป็นเงินบาทได้โดยตรง จะสามารถช่วยลดความเสี่ยง

ของค่าเงินได้ โดย ธปท.ได้เริ่มดำเนินการทดลองให้ใช้สกุลเงินท้องถิ่นในจีนและญี่ปุ่น เริ่มในมณฑลยูนนานในช่วงเริ่มต้น ก่อนจะทำการขยายออกไปให้สามารถใช้ได้ทุกมณฑล จึงมองว่าหากใช้ในกลุ่มประเทศ CLMV หรือประเทศอื่นได้เพิ่มขึ้น จะช่วยลดความเสี่ยงของค่าเงินและเสี่ยงการทำประกันความเสี่ยงเงินเพื่อการค้ายังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เพราะผู้ประกอบการทั้งนำเข้าและส่งออกยังเคยชินสกุลเงินสหรัฐ แต่หากทำได้จะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการ” นายวิศิษฐ์กล่าว

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า อีกเรื่องเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทำประกันความเสี่ยงค่าเงิน ผ่านธนาคารที่ร่วมกับ ธปท. ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้รับความสนใจมากนัก เนื่องจากต้องยอมรับว่า 1.ผู้ประกอบการไม่สามารถทำได้ทุกราย เพราะธนาคารมีวงเงินที่กำหนดไว้ 2.ธนาคารมีการเก็บค่าธรรมเนียมทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น และ 3.ธนาคารยังไม่มีการกำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน และไม่เหมือนกัน จึงจะมีการหารือร่วมกับ ธปท.เพื่อสร้างความชัดเจนให้มากขึ้นในข้อนี้ ส่วนอัตราที่มองว่าเหมาะสมและไม่กระทบต้นทุนควรอยู่ที่ 0.1-0.2% แต่หากเก็บเกิน 1% ก็จะมีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าอย่างแน่นอน

“ปีนี้มองว่าตลาดในโซนเอเชียจะเติบโตได้ดี ตัวเลขเศรษฐกิจ (จีดีพี) ยังโตได้ การส่งออกสินค้าที่ผ่านมายายตัวต่อเนื่อง ส่วนตลาดสหรัฐถึงแม้จะขยายตัวได้ดี แต่ยังไม่มีความมั่นใจ” นายวิศิษฐ์กล่าว

สินค้าเกษตรโตดีไม่ชมพิษบาท

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์

ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประเมินสถานการณ์ค่าบาทแข็งตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมาแตะ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือแข็งค่าที่สุดในรอบกว่า 5 ปี และจะกระทบกับเป้าหมายส่งออกปี 2562 ลดลงเหลือเพียง 5-6% จากเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้ประมาณ 8% หากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)

นายฉันทานนท์กล่าวว่า ทั้งนี้ 5 ปีย้อนหลังจากปี 2557-2561 ค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยให้หดตัวเฉลี่ย 0.29% ต่อปี แต่สินค้า

เกษตรเพื่ออาหารยังขยายตัวเฉลี่ย 1.51% ขณะที่สินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม หดตัวเฉลี่ย 7.62% แต่ปี 2562 โดยรวมแล้วการส่งออกสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกเว้นยางพารา ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลกระทบการแข็งค่าของเงินบาทต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย

“ข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในปี 2562 มีมูลค่าขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 4-5% ของปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยฐานต่ำในปี 2561 เนื่องจากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้ประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ อาเซียน จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น นำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยลดลง แต่หากเศรษฐกิจโลกสัญญาณฟื้นตัวขึ้นและสถานการณ์ทางการเมืองภายในของไทยแนวโน้มดีขึ้น ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ตลอดจนการปรับตัวของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น จะทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จะเพิ่ม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : วิปสนช.ถกรบ.-แจกกม.ข้าว ถอนร่างฯไม่ได้

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14960 หน้า : 1 (ล่าง) , 9

ขึ้น” นายฉันทานนท์กล่าว

รับแปลงเป็นบาทรายได้หาย

นายฉันทานนท์กล่าวว่า คาดการณ์ค่าเฉลี่ยเงินบาทจะเคลื่อนไหวทั้งปีอยู่ที่ 30-32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แม้ไทยจะส่งสินค้าเกษตรได้มากขึ้นมูลค่าโดยรวมจะเพิ่มขึ้น แต่ราคาต่อหน่วยหากเทียบอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมูลค่าจะลดลง โดยการส่งออกสินค้าเกษตรปี 2562 จะมีมูลค่า 759,835.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.33% จากปีก่อนที่มีมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่า 742,465.09 ล้านบาท โดยข้าวมีการส่งออก 181,243.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ประมาณ 0.53% จากปีก่อนมีมูลค่า 180,270.06 ล้านบาท ยางพารา คาดว่าจะมีการส่งออกมูลค่า 137,819.75 ล้านบาท ลดลง 6.46% จากเดิมมีมูลค่า 147,345.06 ล้านบาท

นายฉันทานนท์กล่าวว่า ผลผลิตถั่วที่มันสำปะหลัง คาดว่าจะมีการส่งออกมูลค่า 101,747.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% จากเดิมมูลค่า 99,655.03 ล้านบาท ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้งคาดว่าจะมีการส่งออกมูลค่า 89,172.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.68% จากมูลค่า 85,181.35 ล้านบาท ไข่แปรรูปมีมูลค่า 80,738.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5% จากเดิมมูลค่า 78,007.71 ล้านบาท และกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง คาดว่าจะมีการส่งออกมูลค่า 21,159.06 ล้านบาท ลดลง 14.24% จากเดิมที่มีการส่งออกมูลค่า 24,672.50 ล้านบาท

พณ.รองฯกรม.ยุทธศาสตร์ค้าวิป

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์การค้าไทย 5 ปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา เน้นการพัฒนาและจัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย รวมถึงการเพิ่มสินค้าตัวใหม่ของกลุ่มอุตสาหกรรมมาเป็นจุดขาย โดยเฉพาะรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการของไทย เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันการค้าของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และประเทศไทยมีคู่แข่งหลายประเทศที่เน้นทำตลาดจีน อาเซียน และสหรัฐ เป็นต้น

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า สำหรับสินค้าเกษตร เน้นการส่งออกไปตลาดจีนเป็นหลัก แต่การแข่งขันสูงเพราะประเทศเพื่อนบ้าน

ของไทยก็สามารถพัฒนาสินค้าเกษตรใกล้เคียงกับไทยและเน้นทำตลาดจีนเป็นหลักเหมือนกัน ที่สำคัญการซื้อสินค้าของจีนจากประเทศต่างๆ ก็จะกระจายไปในหลายๆ ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ และหลายประเทศหันมาเจรจาการค้าเสรีเตอร์เทรตกันมากขึ้น เช่น การซื้อสินค้าเกษตรแลกกับการลงทุนสร้างเขื่อน รถไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เป็นต้น

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นต้องจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลูกยางพารา ข้าวและมันสำปะหลัง เพราะหากไม่เร่งดำเนินการในอนาคตเกษตรกรไทยจะได้รับความเดือดร้อนจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ โดยเฉพาะยางพาราที่มีแนวโน้มจะล้นตลาดโลก หลังจากที่ผ่านมานายทุนจากจีนไปปลูกยางพาราในประเทศต่างๆ จำนวนมากในเพื่อนบ้านของไทยแล้วส่งออกกลับไปยังจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขณะที่ยางพาราของไทยก็ขยายพื้นที่ปลูกไปทุกภูมิภาคจากเดิมที่ปลูกในภาคใต้ สำหรับข้าวพบว่าแนวโน้มจีนจะรับซื้อจากไทยลดลงเช่นเดียวกับข้าวจากประเทศอื่นๆ เพราะกระจายความเสี่ยงมากขึ้น รวมถึงมันสำปะหลังที่จีนเคยเป็นตลาดหลักของไทยแต่ก็มีหลายประเทศเข้าไปทำตลาดแข่งในจีนมากขึ้น

ภาคอุตสาหกรรมจุดขายใหม่ต้นส่งออก

“หากรัฐบาลไม่เร่งจัดโซนนิ่งในอนาคตจะทำให้เกษตรกรเดือดร้อนอย่างมาก เพราะสินค้าจะล้นตลาดโดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งการจัดโซนนิ่งนอกจากจะส่งเสริมในเฉพาะพื้นที่แล้ว ก็ควรผลักดันให้ผู้เปลี่ยนแปลงพื้นที่สินค้าเกษตรดังกล่าวหันไปปลูกพืชชนิดอื่น โดยเฉพาะผลไม้ที่ปัจจุบันเป็นที่ต้องการตลาดจีนและตลาดอื่นๆ ที่สำคัญผลไม้อย่างส้มแปรรูปเป็นอาหารที่หลากหลาย โดยเฉพาะทุเรียน เป็นต้น” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า สำหรับภาคอุตสาหกรรม หากไม่มีจุดขายใหม่ๆ จะทำให้การส่งออกไทยขยายตัวได้ลำบากโดยเฉพาะยานยนต์และชิ้นส่วน และอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน ที่มีสัดส่วนการส่งออกถึง 30% ของการส่งออกไทยทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย เช่น รถยนต์ก็พัฒนาไปสู่รถยนต์ไฟฟ้ามาก

ขึ้นเพราะตลาดมีความต้องการสูง ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามารองรับ 5จี เป็นต้น ส่วนสินค้าบริการนั้นปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้บริโภคในต่างประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทย ซึ่งตรงนี้ก็จะมีการลงทุนส่งเสริมการพัฒนาและมีการนำมาเชื่อมโยงการส่งออกและท่องเที่ยวด้วย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า กรมมีแผนการขับเคลื่อนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในปี 2562 โดยจะลงพื้นที่ส่งเสริมให้จังหวัดยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI รวม 8 สินค้าใน 7 จังหวัด เช่น มอฮ่อมแพร์ ไร่ส้มศรีสะเกษ และลูกหิ้วยะรังปัตตานี เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่ผลิตสินค้า และยังจะเร่งพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน GI ไทยเพิ่มอีก 16 คำขอ เช่น มะม่วงยายกล้านทุเรียนทุเรียนสาธิตกาฬงา และกาแฟวังน้ำเขียวนครราชสีมา เป็นต้น

ยื่นคำขอคุ้มครองตปท.5สินค้าไทย

นายทศพลกล่าวว่า กรมจะผลักดันให้สินค้า GI ไทยที่มีศักยภาพยื่นคำขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ โดยปีนี้จะยื่นเพิ่มอีก 5 สินค้า ใน 2 ประเทศ โดยที่จีนจำนวน 2 สินค้า ได้แก่ ทุเรียนปราจีนบุรีและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี และมาเลเซีย จำนวน 3 สินค้า ได้แก่ ส้มโอทับทิมสยามปากแพ้ง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง นอกจากนี้จะผลักดันให้จังหวัดจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้า GI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 7 สินค้า เช่น สับปะรดตราดสีทอง นิลเมืองกาญจน์ และเงาะโรงเรียนนาสาร เป็นต้น และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า GI รวม 10 สินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าให้เป็นสินค้าเกรดพรีเมียม

นายทศพลกล่าวว่า ส่วนการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า GI จะเพิ่มความร่วมมือกับบริษัท เช่นเทรล ฟู๊ด รีเทล จำกัด จัดมุมจำหน่ายสินค้า GI ไทยอย่างถาวรภายในท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู๊ดฮอลล์ รวม 108 สาขาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า GI ผ่านงานต่างๆ เช่น งาน GI Market งาน IP Fair และงาน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : วิปสนช.ถกรบ.-แจกกม.ข้าว ถอนร่างฯไม่ได้

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14960 หน้า : 1 (ล่าง) , 9

THAIFEX-World of Food Asia เป็นต้น จากปีที่ผ่านมสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้า GI ได้สูงถึง 4,080 ล้านบาท

นายทศพลกล่าวว่ เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังได้เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาขอหมายให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม คัดกรอง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ จึงมั่นใจว่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสินค้า GI และสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้เพิ่มขึ้น

ชี้ต่อลมเอกชนรัฐต้องไม่เสียบย.

นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิจัยด้านโทรคมนาคม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยถึงกรณีการขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ตามที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้มีการยื่นหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า การพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ออกไป ส่วนตัวมองว่า ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย ได้แก่ 1.ไม่ควรขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตออกไป หากโอเปอเรเตอร์ ไม่มีการลงทุนเพิ่มในการเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ทั้งในย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ หรือ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ในครั้งต่อไป และ 2.ควรมีการขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตออกไป หากโอเปอเรเตอร์ ทั้ง 3 ราย มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ครั้งต่อไป เนื่องจากต้องการถือครองคลื่นความถี่สำหรับรองรับ

5G ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

“เงื่อนไขในการขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาต ควรเป็นไปตามกรอบที่กระทรวงการคลัง หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เคยนำเสนอคือต้องไม่ทำให้รัฐเสียบประโยชน์ เช่น มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบาย รวมถึงมีการกำหนดระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตที่ชัดเจน เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนไปเลยว่า หากขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตแล้วต้องเข้าร่วมการประมูล แต่หากไม่เข้าร่วมการประมูลครั้งต่อไป ต้องกลับไปสู่เงื่อนไขเดิมที่ไม่มีการขยายระยะเวลาการชำระ” นายสืบศักดิ์กล่าว

ม.44ยึดจ่ายคลื่นไม่ตอบโทย์5G

นายสืบศักดิ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ออกไปอย่างเดียวกันไม่เพียงพอ กสทช. ควรจะมีการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประมูลคลื่นความถี่เพื่อรองรับ 5G ใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบ 3G และ 4G เดิม โดย 5G จำเป็นต้องใช้แบนด์วิธหรือความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ที่ทำให้การรับและการส่งข้อมูลมีความรวดเร็ว ซึ่งโอเปอเรเตอร์ จะต้องถือครองคลื่นความถี่เป็นจำนวนมาก การเคาะใบอนุญาตครั้งละ 5 หรือ 15 เมกะเฮิรตซ์ จึงไม่ใช่กระบวนการที่สอดคล้องกับ 5G ที่เกิดขึ้น และเชื่อว่าโอเปอเรเตอร์ทั้ง 3 ราย มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ไม่ต่างกัน

“กรอบเวลาในการขยายการชำระค่าใบอนุญาต ไม่สามารถระบุได้ว่าควรจะขยายออกไปกี่งวด ก็ปี แต่การขยายระยะเวลาการชำระจะทำให้โอเปอเรเตอร์มีความยืดหยุ่นด้านเงินลงทุน อีกทั้ง เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่เฉพาะในกิจการโทรคมนาคม แต่เกิดขึ้นได้กับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะนำพาความเจริญมาสู่ประเทศได้ ซึ่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กสทช. และรัฐบาล ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายอยู่ในบรรทัดฐาน และหลักเกณฑ์เดียวกัน ป้องกันการเกิดข้อครหาจากสังคม” นายสืบศักดิ์กล่าว นายสืบศักดิ์กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่า เรื่องดังกล่าวอาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้มาตรา 44

แต่ต้องพิจารณาว่าจะสามารถใช้ช่องทางใดได้บ้าง ซึ่งการใช้มาตรา 44 น่าจะได้ในเรื่องของความรวดเร็ว ขณะที่การใช้หลักเกณฑ์ของการประกาศ หรือหลักเกณฑ์ทั่วไป อาจทำให้การพิจารณาเสร็จสิ้นไม่ทันการประมูลคลื่นความถี่ครั้งต่อไป ที่ กสทช. ระบุว่า จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้

ล้นวิปร่วมสนช.-รบ.ถกกม.ข้าว

ความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าวที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) ในวาระ 2-3 วันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งหลายฝ่ายออกมาก็คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตีบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวว่า เมื่อกฎหมายบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาแล้ว ไม่สามารถถอนออกได้ ขึ้นกับที่ประชุมใหญ่ สนช.จะตัดสินใจเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งทราบว่า กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว ได้พยายามปรับแก้ร่างกฎหมายในประเด็นที่มีปัญหาออกไปให้มากที่สุด โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้เห็นต่างทุกภาคส่วน รวมถึงพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่แสดงความเห็นคัดค้านด้วย โดยวันที่ 25 กุมภาพันธ์ จะมีการประชุมวิปร่วมระหว่างรัฐบาลกับ สนช. ก่อน น่าจะมีการหารือและข้อเสนอแนะออกมา แต่คงไม่ก้าวล่วงอำนาจของแต่ละฝ่าย และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ จะมีการประชุมวิป สนช.ช่วงเช้าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น

เมื่อถามว่า มีข้อเสนอมให้ สนช.ยุติการพิจารณากฎหมาย เพราะใกล้เลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมนั้น นพ.เจตน์กล่าวว่า ขณะนี้เหลือกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ในวาระ 2-3 อีก 22 ฉบับ ส่วนกฎหมายใหม่ สนช.ไม่ได้มีการพิจารณาแล้ว สนช.รับฟังทุกเสียงทั้งตั้ง และยืนยันว่าการพิจารณาเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่ได้มีการเร่งรีบอย่างที่กล่าวหากัน ซึ่งนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.ก็มีนโยบายให้การพิจารณากฎหมายจบภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ แต่อาจมีบางฉบับตกค้างบ้าง เชื่อว่าการพิจารณาไม่น่าเกินเดือนมีนาคมนี้

ยันตัดโทษคุก-ปรับเม็ดเงินพันธุ้แล้ว

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิก สนช. ในฐานะผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ข้าว กล่าวถึงกระแสคัดค้านของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรค



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : วิปสนช.ถกรบ.-แจงกม.ข้าว ถอนร่างฯไม่ได้

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14960 หน้า : 1 (ล่าง) , 9

พลั้งประชารัฐ ว่า ไม่เกี่ยวกัน ฝ่ายการเมือง ก็ว้ไปจะเห็นด้วยหรือไม่ แต่ร่าง พ.ร.บ.ข้าว เสนอโดย สนช. ก็ต้องเดินไปตามขั้นตอน ที่ผ่านมามีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงค้าน ซึ่งวันที่ 25 กุมภาพันธ์ จะมีการประชุม กมธ. วิสามัญร่าง พ.ร.บ.ข้าวนัดสุดท้าย ซึ่งไม่ได้ มีเพียง สนช.แต่มีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และกฤษฎีการ่วมด้วย จากนั้นจะ กมธ. อีกชุดหนึ่งตรวจถ้อยคำ เพื่อพิจารณาว่าจะ กำหนดเข้าสู่การประชุมวาระ 2-3 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าข้อ คัดค้านที่ผ่านมาก่อเกิดจากเนื้อหาในร่างเดิม แต่ ตอนนี้นำการปรับร่างใหม่และแก้ไขส่วนที่กังวล กันแล้ว เช่น ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ได้ตัดโทษ ทั้งจำทั้งปรับที่ยึดมาจากร่าง พ.ร.บ.เมล็ดพันธุ์ พืช เพื่อไม่ให้กระทบชาวนา มีเพียงผู้ประกอบการ ที่อาจมีโทษตาม พ.ร.บ.เมล็ดพันธุ์พืชเท่านั้น

“ผมในฐานะผู้เสนอร่างก็ดำเนินการไป ตามขั้นตอน มันเกินความควบคุมของผมแล้ว ถ้าได้บรรจุเข้าสู่การพิจารณา วาระ 2-3 ส่วนตัว ผมก็มีความมั่นใจว่า จะทำให้ที่ประชุมได้รับ ฟังคำชี้แจง ให้เห็นถึงประโยชน์ของกฎหมาย ฉบับนี้ได้” นายกิตติศักดิ์กล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : 3จว.การันตีลดต้นทุนจริง ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานได้ผล

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13818 หน้า : 17 (ขวา)

3จว.การันตีลดต้นทุนจริง ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานได้ผล

นางอัญชมา ตราไช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยผล

ติดตามกิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรแก่สหกรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลัก สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งภาครัฐสนับสนุน เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดจ้างประมาณร้อยละ 70 และสหกรณ์จ่ายสมทบอีกร้อยละ 30 ของราคาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

จากการลงพื้นที่ติดตามสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ในปีงบประมาณ 2561 ในจ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ พบอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนช่วยสหกรณ์เพิ่มศักยภาพประกอบธุรกิจ ยืดอายุเก็บรักษาสินค้าได้นานขึ้น ใช้เวลาผลิตน้อยลงและลดต้นทุนด้านเนื้อมันสุกได้จริง จากตัวอย่างสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรทั้ง 3 จังหวัด พบว่า

สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 2.03 ล้านบาท สหกรณ์สมทบอีก 0.87 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด (สุกร) ช่วยลดจำนวนแรงงานในการผลิตลง 5 ราย จากเดิม 10 ราย (ผลิตแบบผง) เป็นเงิน 48,000 บาท/เดือน ปริมาณการผลิตช่วงเดือนเมษายน - ตุลาคม 2561 ประมาณ 36,633 ถุง มูลค่ารวม 12.32 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 5,233 ถุง/เดือน ส่งจำหน่ายให้ฟาร์มและตลาด 36,282 ถุง มูลค่า 14.80 ล้านบาท ซึ่งการผลิตแบบเม็ดช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน 3 เดือน (แบบผงเก็บได้ 1 เดือน)

สหกรณ์โคนมดด้านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 2.03 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 0.87 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 8 ตู และรถดักถั่วฝักยาว ขนาด 90 แรงม้า เพื่อช่วยขนย้าย

อาหาร TMR โดยผลิตอาหารสัตว์ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ผลิตอาหารสัตว์จำหน่ายให้สมาชิกได้ประมาณ 70.17 ตัน นอกจากนี้ ยังช่วยประหยัดระยะเวลาการให้อาหารโคได้ โดยลดเหลือเพียง 1 ครั้ง/วัน จากเดิมให้อาหาร 2 ครั้ง/วัน (อาหารชั้น 1 ครั้ง และหญ้า 1 ครั้ง)

สหกรณ์โคนมดโนนสุวรรณ จำกัด จ.บุรีรัมย์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 4.81 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 2.07 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 9 ตู การใช้งานระยะเวลา 4 เดือน (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2561) ผลิตอาหารสัตว์ได้ 142.80 ตัน หรือเฉลี่ย 35.70 ตัน/เดือน จำหน่ายในราคา 4 บาท/กิโลกรัม

รถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้าใช้รับพื้นที่ของสหกรณ์และใช้ผสมอาหาร TMR เครื่องซังขนาด 80 ตัน พร้อมโรงคลุม โรงเก็บวัสดุดิบ ขนาด 1,120 ตารางเมตร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนสัตว์ปีก วัวดิบช่วงราคาสูง เป็นการช่วยลดต้นทุนได้ และลานคอนกรีต ขนาด 1,300 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นตากวัสดุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ โดยสหกรณ์มีแผนให้บริการใช้ลานคอนกรีตต้นละ 100 - 120 บาท และทำเป็นจุดรวบรวมผลผลิต เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรโพธิ์เรียง จำกัด จ.ศรีสะเกษ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน แห่งละ 1.87 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 0.80 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถดักถั่วฝักยาวขนาด 210 แรงม้า แห่งละ 1 คัน สำหรับใช้ดักข้าวเปลือกในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ โดยดักข้าวเปลือกได้ 2,000 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาดักข้าวเปลือกลงได้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ทำข้อตกลงซื้อขายผลไม้ระหว่างสหกรณ์

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25337 หน้า : 8 (ล่างซ้าย)

ทำข้อตกลงซื้อขายผลไม้ระหว่างสหกรณ์

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรม ประมาณ 1,600 ตัน เป็นลำไยเกรดคุณภาพ ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม ประมาณ 1,140 ตัน สหกรณ์สามารถกระจาย บันทึกลงข้อตกลงเครือข่ายสหกรณ์เพื่อซื้อขาย ผลผลิตผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า และห้างค้าปลีกต่างๆ สหกรณ์การเกษตรประจวบ โมเดิร์นเทรด 500 ตัน กระจายผ่านบริษัท จำกัด จ.ลำพูน กับสหกรณ์การเกษตรระยอง ไปรษณีย์ไทย 100 ตัน และยังมีผลผลิตส่วน จำกัด จ.สงขลา สหกรณ์การเกษตรระยอง จำกัด เกินอยู่ 540 ตัน โดยช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด และสหกรณ์ประมงปัตตานี จำกัด จ.ปัตตานี มากจะอยู่ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ซึ่งจำเป็น ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต ที่จะต้องมีการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ และการตลาดผลไม้คุณภาพของสถาบัน อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะตลาดในพื้นที่ไม่ เกษตรกร จ.ลำพูน ปี 62 ซึ่งสำนักงาน สามารถรองรับได้ทั้งหมด สหกรณ์ จ.ลำพูน เศรษฐกิจการเกษตร ได้คาดการณ์ปริมาณ ได้รับมอบหมายให้ประสานเชื่อมโยง สหกรณ์ ผลผลิตลำไยของ จ.ลำพูน จะมีปริมาณรวม ผู้ผลิตลำไยกับคู่ค้าต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน รวม ทั้งสิ้น 119,784 ตัน ขณะที่ตลาดมีความ ไปถึงเครือข่ายสหกรณ์ในภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็น ต้องการบริโภคลำไยสด 31,815 ตัน แยกเป็น ปัจจุบันสำคัญที่ช่วยรองรับผลผลิตและนำไป บริโภคสดในประเทศ 8,313 ตัน และลำไยสด กระจายสู่ผู้บริโภค ช่วยลดความเสี่ยงเรื่อง ส่งออก 23,502 ตัน ปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและส่งผลทำให้ราคา

สหกรณ์การเกษตรประจวบ จำกัด มี ตกต่ำ นับเป็นช่องทางการตลาดที่เข้มแข็ง สมาชิกซึ่งมีพื้นที่ปลูกลำไย 2,500 ไร่ คาด และมีศักยภาพและเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง ว่าจะรวบรวมผลผลิตลำไยในฤดูกาลปี 62 โยงกับช่องทางการตลาดภาคเอกชน.

ANALYSIS**More than a grain of truth**

Critics say a rice reform bill will only benefit large-scale producers, write **Phusadee Arunmas, Aekarach Sattaburuth and Siriporn Sachamunee Wongse**



Thailand's rice production has been low for years at an average of 300kg per rai. SEKSAN ROJJANAMETAKUN

From Page B1

Draft deviates from original aim**DISTORTED OBJECTIVE**

The original objective of the rice bill was to reduce risks to farmers and draw a new generation to the farming sector, but the actual draft digresses from this objective by giving greater power to the Rice Department to control seeds and paddy in the local market, said Somporn Isvilanonda, a senior fellow at the Knowledge Network Institute of Thailand.

Section 20 of the draft bill, which requires paddy buyers to issue a receipt every time they make a purchase and submit a copy to the Rice Department online, and imposes penalties to the extent of imprisonment for violators, is tantamount to controlling the local rice market mechanism, Mr Somporn said.

Such requirements will add costs to traders and millers and eventually affect farmers.

More importantly, the Commerce Ministry has the authority under the Rice Trading Act to demand that all rice

The draft bill on rice reform is the latest political earthquake shaking up the country's rice industry, as it has stirred an uproar among farmers and academics who have cried foul that the bill is designed to benefit large-scale commercial producers.

It's long been said that farmers represent the backbone of Thailand, but the bill is poised to stir a huge commotion on a scale overriding years of farmers' blood, sweat and tears.

Facing mounting fierce public resistance, a National Legislative Assembly (NLA) committee has backed down on the contentious rice bill.

The bill passed the first reading of commissioners under the NLA late last month and it's expected to head to the NLA for second and third readings soon.

Among the controversies is Section 27 of the bill, which prohibits trade of rice seeds

not approved under requirements set out by the bill. Violators are liable to a jail term of one year and/or a fine of up to 100,000 baht.

"The main concern about the draft is the all-encompassing power given to the Rice Department, which is currently tasked with only conducting R&D of rice varieties and yields," said Nipon Poapongsakorn, a distinguished fellow at the Thailand Development Research Institute (TDRI).

The department will be tasked with inspecting whether the paddy varieties farmers sell to the market or mills are registered with the department under the new act.

The draft also calls for the transfer of the rice production and marketing sub-committee, under the Commerce Ministry's rice administration committee, to the department.

Continued on Page B2



A farmer in Mae Hong Son threshes paddy.
PATTARAPONG
CHATPATTARASILL

traders report their rice trading situation, and the Agriculture Department has the Plant Variety Protection Act of 1999 to oversee the seed industry.

“In real practice, rice farmers will choose different rice seeds for the low and high lands,” Mr Somporn said. “Once they harvest and sell their paddy to the rice mills, they normally sell in mixed grades and varieties. So in reality it’s quite difficult for farmers to prevent the mixture of rice varieties.”

In terms of rice variety development, some farmers are currently capable of doing R&D of rice varieties by themselves and sell them to one other.

The rice bill, which imposes rice seed sales on a commercial basis to register with the Rice Department, will turn over control of R&D of rice varieties to bureaucrats, Mr Somporn said.

As a matter of fact, the existing rice market mechanism through traders and middlemen already helps sort out or screen rice grades and quality, he said.

“The rice bill, which passed the first reading of commissioners under the NLA late last month, aims rather to control the supply chain of the country’s upstream rice industry,” Mr Somporn said. “If the bill’s objective is to help poor farmers, the draft should focus on how to increase farmers’ efficiency and



Prices of milled rice sometimes drop significantly, forcing farmers to bypass middlemen and sell the grain themselves in Bangkok. WICHAN CHAROENKIATPAKUL

reduce their production costs.

“Rice is food, not a narcotic plant, thus the draft should focus on promoting and upgrading all rice supply chains.”

According to Mr Somporn, the removal of knowledgeable and impartial members of the national rice policy committee chaired by the prime minister is also improper, as those neutral members have played a key role in advising against inaccurate rice policy such as the all-grain rice-pledging

scheme, which caused massive damage to the country.

PROPOSED MODIFICATIONS

According to data from the Rice Department, about 1 million tonnes of rice seeds is in demand during the main crop planting season. Some 100,000 tonnes is produced by the Rice Department’s rice seed centre, 400,000 tonnes by private companies and the rest by farmers who store rice seeds for growing.

RICE HARVEST AND PRODUCTION BY MAJOR RICE-PRODUCING COUNTRIES, 2015-18

Country	Harvested area (1,000 rai)			Production (1,000 tonnes)*			Yield per rai (kilogrammes)*		
	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Global	997,621	1,008,045	1,003,240	475,262	488,904	485,588	476	485	484
China	188,813	188,613	188,600	145,770	144,953	146,000	772	769	774
India	271,869	269,938	266,875	104,408	110,150	107,500	384	408	403
Indonesia	75,625	76,500	76,250	36,200	37,150	37,000	479	486	485
Bangladesh	73,531	73,425	70,625	34,500	34,578	33,000	469	471	467
Vietnam	48,150	48,213	48,313	27,584	27,400	28,450	573	568	589
Thailand**	60,175	66,949	67,258	18,098	21,026	21,279	301	314	316
Myanmar	43,125	43,938	44,375	12,160	12,650	12,950	282	288	292
Philippines	28,269	29,519	30,000	11,000	11,686	11,970	389	396	399
Brazil	12,563	12,381	12,500	7,210	8,383	7,820	574	677	626
Japan	9,913	9,813	9,750	7,670	7,780	7,600	774	793	779
Others	185,588	188,756	188,694	70,662	73,148	72,019	381	388	382

Remarks: *Milled rice

**Updated by the Office of Agricultural Economics and sorted by production. Data as of January 2018

Source: United States Department of Agriculture

BETTER YIELD RECOMMENDATIONS



Research and development

- Lower production cost or increase production yield per rai
- Enhance farmer income by enlarging crop fields and using machinery
- Produce quality rice or rice processed products

Farmers with insufficient income

- Harvest other agricultural products
- Look for job opportunities in the non-farm sector



Source: Thailand Development Research Institute

BANGKOK POST GRAPHICS

The department says it has to assess the quality of the 500,000 tonnes of rice seeds stored by farmers.

Most farmers can send rice to rice mills for production. But farmers who fail to receive permits from the Rice Department because of defects in the quality of their seeds are prohibited from doing so, as with farmers who produce rice that is not certified as a Thai rice variety.

Panit Teerapawongse, deputy secretary of commissioners under the NLA, said the modifications were proposed by private agencies and would suspend regulations that prohibit the sale of non-certified or non-standard rice seeds,



Rice is food, not a narcotic plant, thus the draft should focus on promoting and upgrading all rice supply chains.

SOMPORN ISVILANONDA

Senior fellow, Knowledge Network Institute of Thailand

except in cases where state agencies find that rice seeds are defective and may cause damage to rice production.

As for the article stipulating that farmers or rice entrepreneurs must reg-

ister with the government, it has been modified to only create a database of farmers and rice entrepreneurs, Mr Panit said.

He said the draft rice bill is set to be

proposed to the NLA president next week and is expected to be included in the agenda of a parliamentary meeting at the end of February.

Suthep Kongmak, president of the Farmers' Association, said it seems improper to step up efforts to issue the rice bill during this period because it provides no benefits to farmers. The drafting process should involve more knowledgeable and capable persons to help draft the bill, he said.

"We're waiting for details of the draft," Mr Suthep said. "But in principle, the bill should be written well with good intentions from the outset, and once it has been widely criticised and is against people's consent, it should not be moved ahead and eventually become subject to delay."

Although the bill is not directly related to rice exporters, the bill should be issued in a way that benefits the rice industry as a whole, said Charoen Laot-hammata, president of the Thai Rice Exporters Association.

It's time for Thailand to have a rice master plan to develop the rice industry and R&D on seeds in response to market demand, Mr Charoen said. R&D on rice seeds in Thailand has moved at a snail's pace compared with other rice producers such as Vietnam.

"We need to understand that 50% of total rice production is slated for export," he said. "If we can export more rice, the domestic rice price will improve accordingly."

R IS FOR RESEARCH

Highly developed countries such as Singapore, Australia, France, the US, Germany, Japan and South Korea have

invested as much as 2-4% of GDP in research, according to the TDRI. Among Asean members outside of Singapore, Indonesia and Malaysia invest 0.89% and 1.08% of GDP in research.

Thailand, however, invests less than 0.5% of GDP, and only about one-fifth of that is allocated to agriculture proper.

As for human resources, Thailand has just 0.8 research personnel per 1,000 people, compared with 1.97 per 1,000 in Malaysia. Given such a small number of research personnel, less than 8% of them are specifically in agricultural research.

"There is a pressing need for more investment in agricultural R&D, as well as development of agricultural research personnel in order for Thailand to realise its 4.0 plan," said Wisarn Puppavesa, a senior adviser on international economics and development policy at the TDRI.

Current agricultural policy interventions are mostly commodity-oriented, rather than aimed at the root causes of the problems, Mr Wisarn said.

The government should allocate a much larger annual research budget to the National Research Management System and a much greater portion of the budget should be dedicated to agricultural research projects, he said.



ชายคาพระพิรุณ

ในที่สุด สนช.ก็ยอมถอนร่างกฎหมายพระราชบัญญัติข้าวออกจากวาระการประชุม สนช. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อกลับไปทบทวนปรับแก้เนื้อหาอีกครั้ง หลังเกิดกระแสทั้งตั้งจากภาคเกษตรกรและชาวนา แต่ก็ยังยืนยันที่จะเสนอต่อที่ประชุม สนช. อีกครั้ง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่ง นายสมชาย แสวงการ เลขาธิการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฤษฎีกาแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งชาติ (วิป สนช.) ชี้แจงภายหลังว่า เนื้อหาสาระในกฎหมายเกี่ยวกับการจำคุกชาวนา และปรับ 1 แสนบาทนั้นไม่มี รวมถึงการซื้อ-ขาย พันธุ์ข้าวท้องถิ่น กรรมการจะได้อภิปรายเพื่อเขียนให้ชัดเจน ขณะที่ร่างกฎหมายนี้จะมีกรรมการจากชาวนา 4 คน ใช้อำนาจร่วมกับรัฐบาล และมีตัวแทนชาวนาอยู่ในอนุกรรมการพัฒนาพันธุ์พืช โดยจะเขียนในกฎหมายให้เคลียร์ในหลายประเด็น อาทิ ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยดที่มีอยู่แล้ว ยังรับรองได้อยู่ สามารถขายกันเองในชุมชนได้ ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายเร่งด่วนเพื่อความรอบคอบ จึงจะนำความเห็นต่างของทั้งชาวนา นักวิชาการ และที่ติอาร์โอ ที่จะเสนอเพิ่มส่งมาได้ทั้งกรรมการ ทั้งนี้ในร่างพร.บ.ข้าวร้อยละ 90 ของกฎหมายได้อยู่แล้ว เพียงแต่มีการสื่อสารที่ผิดพลาด พร้อมทั้งยืนยันว่า การพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่เคยมีการบังคับชาวนา เพราะมีการยกเว้นข้อปฏิบัติบางประการ

แก่ชาวนาแต่แรก และไม่มีกำหนดทั้งโทษปรับและโทษจำคุกแก่ชาวนาใดๆ ทั้งสิ้น...อย่างไรก็ดี ร่างพร.บ.ข้าวฉบับนี้ ถูกเสนอโดย สนช.ไม่ใช่รัฐบาล และที่ผ่านมาระทรวงเกษตรฯ เองและอีกหลายฝ่ายก็แสดงความกังวลในเนื้อหาบางประการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายที่กำหนดโทษจำและปรับ เพราะอาจกระทบกับชาวนาที่ทำกรซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าวตามวิถีมุขมนตรี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ก็ได้มอบหมายให้กรมการข้าวทำหน้าที่สื่อทั้งตั้งไปยัง สนช.มาก่อนแล้ว แต่แม้ว่ากรมการพยายามชี้แจงว่าได้รับแก้มาตราดังกล่าวให้ยกเว้นชาวนาที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง หรือซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนได้อิสระก็ตาม แต่สังคมก็ยังมีความกังวลและเสนอให้ สนช.ชะลอไว้รอสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งพิจารณาต่อจะเหมาะสมกว่า...ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้ว ผลจะออกมาเป็นอย่างไร

ส่วนเรื่องนี้ถือเป็นข่าวดีของชาวนไทย เมื่อกรมการข้าวรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ผลผลิตสูง 1.2ตัน/ไร่ ตอบโจทย์ชาวนผู้ส่งออกอาเซียน โดยนายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2562 และมีมติรับรองพันธุ์ข้าว กข 79 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วันโดยวิธีปักดำ มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมากสามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100% ชั้น 1 ได้ เป็นข้าวอมิโลสต่ำ 16.82% ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่ศักยภาพสามารถให้ผลผลิตสูง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่ เลติยภาพผลผลิตดี และค่อนข้างต้านทาน

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ แต่อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดหลังขาวเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือและภาคกลาง จากการประชุมของคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจากหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย ให้ความเห็นว่าข้าว กข79 มีศักยภาพทั้งในแง่การผลิตและมีตลาดรองรับ หลังจากนั้นกรมการข้าวจะเร่งวางแผนดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้เพาะปลูกให้เร็วที่สุด โดยจะใช้เวลาในการขยายพันธุ์ 2 ฤดูก็สามารถมีเมล็ดพันธุ์ขึ้นจำหน่ายประมาณ 200 ตัน รองรับพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 500,000 ไร่

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยท่านอธิบดีโอกาส ทองยงค์ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพการให้กับบุคลากรของกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดให้กับสหกรณ์นำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในขบวนการสหกรณ์ต่อไป ล่าสุดเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการวางระบบบัญชีสหกรณ์ การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร และสามารถนำไปถ่ายทอด สอนแนะ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรของกรมฯและพนักงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขุนเกษตรฯ

'กำหนดโควตาเกษตรกรรม' แก้วกฤตวิราคาสินค้าเกษตรไทยแบบยั่งยืน



สก๊อปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

จากปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำก็ยังคงวิกฤติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอแผนการผลิตภาคการเกษตรของประเทศปีที่ 2 ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยกำหนดนโยบาย "การจัดสรรปริมาณการผลิตตามความต้องการของตลาด" หรือ "กำหนดโควตาเกษตรกรรม" เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรแบบยั่งยืนหลังจาก 1 ปีที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในการเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตรภายใต้นโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ในทุกภาคส่วน

นายกฤษฎา กล่าวว่า นโยบาย "โควตาเกษตรกรรม" กำหนดชัดเจนว่าการทำเกษตรกรรมทั้งปลูกพืช ปลูกสัตว์ และประมงมีพื้นที่การผลิตเท่าไรโดยจะนำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาตรวจสอบว่าแต่ละพื้นที่เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรมประเภทใดรับผิดชอบโดยกรมพัฒนาที่ดินสำรวจศักยภาพการจัดสรรน้ำรับผิดชอบโดยกรมชลประทาน รวมทั้งได้สั่งการให้ผู้ช่วยทูตเกษตรใน 11 ประเทศสำรวจความต้องการของตลาดโลกว่าต้องการผลผลิตสินค้าทางการเกษตรใด ราคาเท่าไร แล้วนำมาจัดสรรปริมาณการผลิตทั้ง

ประเทศ โดยเกษตรกรแต่ละรายมีโควตาการผลิตที่ชัดเจน เช่น ที่ดิน 50 ไร่ ควรปลูกพืชกี่ชนิด ไร่ละกี่ต้น และจำนวนเท่าไร กรมส่งเสริมการเกษตรจะเข้าไปแนะนำและขึ้นทะเบียนการผลิตเช่นเดียวกับการทำปศุสัตว์และประมงด้วย

นายกฤษฎา อธิบายต่อว่า ปีที่ผ่านมา นโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ได้แก่ การลดพื้นที่ปลูกข้าวซึ่งแต่ละปีไทยผลิตข้าวได้ 33-34 ล้านตันข้าวเปลือกบริโภคในประเทศ 20 ล้านตัน ที่เหลือพึ่งพาการส่งออก แต่เนื่องจากเศรษฐกิจโลกผันผวนตลอดเวลา ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าขึ้น ทำ



ให้ราคาข้าวไม่มีเสถียรภาพอีกทั้งจากการสำรวจความต้องการของตลาดพบว่า ประเทศต่างๆ นิยมข้าวหอมมะลิมากที่สุด รองลงมาเป็นข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์ต่างๆ เช่น กข 21 กข 59 พืชพันธุ์โลก 80 ส่วนที่กรมการข้าวรับรองพันธุ์แล้วคือ กข 43 ซึ่งมีดัชนีน้ำตาลต่ำ เป็นอาหารสุขภาพเหมาะสำหรับผู้ต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดและผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงข้าวที่ปลูกแบบอินทรีย์ซึ่งขายได้ราคาสูงกว่าข้าวที่ใช้สารเคมีหลายเท่าตัวแต่ข้าวที่ตลาดโลกนิยมนั้น เกษตรกรยังปลูกน้อย ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเจ้า

ธรรมดาและข้าวพื้นแข็ง

"ขณะเดียวกันพบว่าตลาดขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บริษัทผลิตรายการสัตว์ต้องนำเข้าสารลิวทามแทนในสูตรอาหารสัตว์ จึงได้ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการตรวจเยี่ยมแปลงนำร่องที่ จ.อุดรธานี และ จ.พิษณุโลก พบว่าเกษตรกรที่งดทำนาปรังแล้วปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนนั้นได้กำไรเฉลี่ย 3,500 ถึง 4,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการทำนาปรังนั้น นาปรังได้กำไรเพียง 300 ถึง 400 บาทเท่านั้น การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้กำไรมากกว่า 10 เท่า ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะนำไปใช้เป็นต้นแบบในการวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดอื่นๆ อีก โดยในฤดูแล้งหน้าจะส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง ถั่วเขียว และพืชผัก ทั้งนี้โมเดลการวางแผนการผลิตที่จัดทำขึ้นสามารถใช้ได้ผลต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากนั้นไปข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ต้องปรับแนวคิดด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรใหม่ที่ไม่ส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของตลาด ทำให้ผลผลิตล้นขายไม่ได้และราคาตกต่ำมาก เช่น ยางพาราที่นำเป็นหวังต่อไปคือทุเรียนซึ่งปีที่แล้วราคาดีเกษตรกรโค่นไม่ผลอันแล้วปลูกทุเรียนกันทั่วประเทศอีกราว 5 ปี จะเริ่มให้ผลผลิต ซึ่งจะประสบปัญหาเดียวกับยางพารา

นักลงทุนหลายคนเป็นห่วงว่าไทยอาจพลาด คลื่นการลงทุนลูกใหม่นี้ ถ้าไม่สามารถบริหารจัดการ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเสถียรภาพการเมืองได้



เรื่องร้อนภาคเกษตร ท่ามกลางการเมืองระอุ



นอกจากพรรคการเมืองต่างๆ ที่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้ว ในวงการเกษตร ก็แบ่งความเห็นออกเป็น 2 ฝ่ายร้อนแรงไม่แพ้กัน เริ่มกันที่เรื่องการใช้สารพาราควอตหรือยาฆ่าหญ้า ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเห็นชอบให้ใช้ต่อไปได้อีก 2 ปี สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรที่อยากให้ใช้ต่อเช่นกัน

ขณะที่กลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่ของภาครัฐ (เอ็นจีโอ) และกระทรวงสาธารณสุขต้องการให้การยกเลิกการใช้พาราควอตทันที เหตุผลที่ยังต้องให้ใช้พาราควอตต่อไปเพราะยังไม่มีสารอะไรที่จะใช้แทนได้ในราคาใกล้เคียงกันและเป็นสารที่อันตรายน้อยกว่า และหากจะให้ใช้วิธีการเผาแทนการจ้างแรงงานหรือใช้เครื่องจักรถางหญ้า ก็จะมีต้นทุนที่สูงเกินไปสำหรับเกษตรกร

การใช้พาราควอต ยังไม่ชัดเจนว่าตกค้างในดินและในพืชผักได้จริงหรือไม่ ในเมื่อสารตัวนี้มีฤทธิ์ทำลายเฉพาะคลอโรฟิลล์ หากเกษตรกรใช้ไม่เป็นนำไปฉีดผัก หวังจะให้ถึงดงามคงไม่ได้ผล หรือหากสารตัวนี้ตกค้างในดินจริงแล้วปลูกผักทับเข้าไปเรื่องนี้ยังไม่ได้พิสูจน์กันว่าผักชนิดนั้นจะงอกขึ้นมาได้หรือไม่ ดังนั้น เรื่องพาราควอตจึงต้องรอดูผลที่ตามมาอีกต่อไป แต่ทุกสารเคมีถ้าเลิกใช้ได้ก็จะเป็นการดี

อีกเรื่องร้อนของแวดวงเกษตรคือกระแสฮือฮาต่อร่าง พ.ร.บ.ข้าวสาเหตุหนึ่งที่มีคำสั่งย้ายนายเกษมพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าวไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากไม่ยอมคัดค้านคณะกรรมการวิชาการ ในการพิจารณา พ.ร.บ.ดังกล่าว วาระที่ 1 เนื่องจาก

ร่าง พ.ร.บ.นี้ไม่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

แม้กระทั่งนายเกษมพงษ์ อนุชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังต้องทำหนังสือตั้งข้อสังเกตให้ตัดทิ้งในบางมาตรา แต่กระแสดูเหมือนจะต้านการพิจารณาของคณะกรรมการไม่ได้ อย่างไรก็ตาม กรมการข้าวในฐานะหน่วยงานที่ต้องหยิบ พ.ร.บ.นี้มาดูแลยังต้องทำหน้าที่ต่อไป

ล่าสุด กรมการข้าวเตรียมส่งตัวอย่างข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข43 ตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาล (GI) ที่ Sydney University Glycemic Index Research Service (SUGiRS) เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านค่าดัชนีน้ำตาลในระดับสากล ซึ่งมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานกลางของประเทศออสเตรเลีย

ทั้งนี้ SUGiRS เป็นหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสถาบันตรวจค่าดัชนีน้ำตาลตามมาตรฐาน ISO 26642 : 2010 และมีเครือข่ายงานวิจัยด้านดัชนีน้ำตาลทั่วโลก ดังนั้น หากมีผลการศึกษาคือ กข43 จาก SUGiRS จะช่วยเพิ่มช่องทางในตลาดต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ให้หน่วยงานต่างๆ ไปใช้อ้างอิงทางการตลาดภายในเดือน เม.ย.นี้

ในส่วนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข43 ในปี 2562 นั้น ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ จากเดิมที่กำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกเฉพาะในพื้นที่นาแปลงใหญ่ของภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ขยายเป็นสามารถส่งเสริมการปลูกข้าว กข43 ได้ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข43 ให้มีมาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสินค้าข้าวที่ได้จากโครงการนี้จะได้รับเครื่องหมาย Q หรือ Organic Thailand ตามแต่มาตรฐานที่ผลิตร่วมกับเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ที่ยืนยันการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่รับรองโดยกรมการข้าว และมี QR Code เพื่อตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลของแหล่งที่มา สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

ขอลกเถียงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมต่างมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยให้อยู่รอดได้ ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยเกิดขึ้นไวกว่าอนุภูมิภาคในอากาศ ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำก็คือจับตาดูทุกเรื่องอย่างมีสติและร่วมตัดสินใจอย่างเป็นกลางเท่านั้น



EEC Focus :

รฟท.ลุยเวนคืนที่ดิน850ไร่ พัฒนาไฮสปีด3สนามบิน > 6



ตามแผนเราจะเวนคืนที่ดินเพื่อจัดท่าสถานี
แต่พื้นที่แปลงใหญ่ที่ดินเวนคืนมากที่สุด คือ ฉะเชิงเทรา
วรุตติ มลา

'รฟท.'เร่งเวนคืนที่ดินไฮสปีด

ไม่ห่วงชุมชนค้าน ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ

กรุงเทพธุรกิจ ● "รฟท."เดินหน้า
เวนคืนที่ดิน 850 ไร่ พัฒนาไฮสปีดเชื่อม
3 สนามบิน "วรุตติ" มั่นใจไม่ติดปัญหาส่งมอบ
พื้นที่นลุย ลั่นวางแผนเจรจาพร้อมเอกชน
ทำสัญญากำหนดทยอยส่งมอบพื้นที่พร้อมสุด
สคช.จับมงบเวนคืน 3.5 พันล้านบาท

นายวรุตติ มลา รองผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ
การบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)
เปิดเผยว่า รฟท.ดำเนินโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง
สุวรรณภูมิ อุตะภา) พร้อมกันหลายส่วน
ทั้งการเจรจาสร้างสัญญาร่วมกับกิจการร่วมค้า
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และ
พันธมิตร (กลุ่มซีพี) ที่จะมีการเชิญกลุ่มซีพี
มาหารือสรุปการเจรจาในวันที่ 5 มี.ค.นี้
และเตรียมการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้าง
รถไฟความเร็วสูง 850 ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง
245 หลัง

นายวรุตติ กล่าวว่าที่ผ่านมา ร.ฟ.ท.ได้
จัดทำประชาพิจารณ์ สอบถามความคิดเห็น
พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
ที่จะต้องเวนคืนแล้ว พบว่าไม่มีปัญหาหนักใจ
โดยทำให้ขณะนี้เหลือเพียงรอออก
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่

จะเวนคืนเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน พ.ศ..... เพื่อดำเนินการ
เวนคืนที่ดินพื้นที่

เร่งทำความเข้าใจชุมชน

"ตามแผนเราจะเวนคืนที่ดินเพื่อ
จัดท่าสถานี แต่มีพื้นที่แปลงใหญ่ที่จะต้อง
เวนคืนมากที่สุด คือ ฉ.ฉะเชิงเทรา ส่วนนั้น
จะเอามาทำห้องซ่อมบำรุง และสถานีใหญ่ ซึ่งการ
ทำประชาพิจารณ์ช่วงที่ผ่านมาไม่มี
ปัญหาใหญ่อะไร ยอมรับว่าการเวนคืนย่อมมี
ประชาชนบางกลุ่มไม่เห็นด้วยบ้าง แต่ก็ไม่ถึง
เป็นอุปสรรค และเชื่อว่าจะไม่กระทบกับ
โครงการ อย่างไรก็ตาม ในช่วงการทำสัญญา
ร่วมกับเอกชน รฟท.จะชี้แจงเรื่องการส่งมอบ
พื้นที่อีกครั้ง โดยจะทยอยส่งมอบในพื้นที่
ที่มีความพร้อมก่อน แต่เชื่อว่าจะสามารถ
เวนคืนให้เสร็จทั้งหมดเพื่อส่งมอบให้เอกชน
พัฒนาได้ไม่มีปัญหา"

ส่วนการจัดทำผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
(อีไอเอ) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ
และเมื่อครั้งการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(กพอ.) เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งมี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุม รฟท.ได้รายงาน
ความคืบหน้าของการจัดทำอีไอเอแล้ว ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบ ไม่ได้มีประเด็นคำถาม
หรือสิ่งการเพิ่มเติม

รายงานข่าวจากร.ฟ.ท.ระบุว่า ร.ฟ.ท.

ส่งรายงานอีไอเอ โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน ให้กับสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.) เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2561 โดยมีบริษัท
เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำ

ทั้งนี้ รายงานอีไอเอได้ระบุแผนการ
โยกย้ายและการเวนคืนที่ต้องออกเป็น
พระราชกฤษฎีกาแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 1.ทางเชื่อม
สนามบินดอนเมืองจุดนี้จะไม่มีการเวนคืน
โดยมีมาตรการป้องกันช่วงเตรียมการก่อสร้าง
และระยะก่อสร้าง คือ สำรองทรัพย์สินที่ต้อง
จ่ายค่าชดเชย และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ทำความเข้าใจกับชุมชน 2.บริเวณทางเชื่อม
สนามบินสุวรรณภูมิ 3.บริเวณทางเชื่อม
สนามบินอุตะภาและสถานีอุตะภา เวนคืน
สิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง 4.บริเวณที่ใช้แนว
เส้นทางร่วมกับโครงการอื่น

เวนคืน5จังหวัด850ไร่

สำหรับมติ ครม.เรื่องการเวนคืนที่ดิน
เพื่อพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน เมื่อวันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา
ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน
เพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
3 สนามบิน ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนแบ่งเป็น
5 จังหวัด 850 ไร่ คือ 1.กรุงเทพมหานคร
ครอบคลุมแขวงคลองสามประเวศ แขวง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

ร่าง พรฎ.กำหนดเขตที่ดินบริเวณที่จะเวนคืน

โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี เวนคืนที่ดิน 850 ไร่
สิ่งปลูกสร้าง 245 หลัง

เขตพื้นที่เวนคืน

กรุงเทพฯ

- แวงคลองสามประเวศ
- แวงลาดกระบัง
- เขตลาดกระบัง

สมุทรปราการ

- ต.หนองปรือ อ.บางพลี

ฉะเชิงเทรา

- ต.บางต้าย
- ต.วังตะเคียน
- ต.ท่าไข่
- ต.บางวัว
- ต.บ้านใหม่
- ต.บางไผ่

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

- ต.บ้านสวน ต.หนองจางคอก
- ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
- ต.บางพระ ต.สุรศักดิ์
- อ.ศรีราชา
- ต.นาเกลือ ต.หนองปรือ
- ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง
- ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่
- ต.พญาไท อ.สัตหีบ

ระยอง

- ต.สำนักท้อน ต.ฉะชอง
- อ.บ้านฉาง

27 มี.ค.61 - ครม.อนุมัติโครงการ

18 มี.ย.61 - ย้ายซองประมูล

12 พ.ย.61 - ยื่นซองประมูล 2 ราย
1. กลุ่มซีพี 2. กลุ่มบีเอสอาร์

22 ธ.ค.61 - เปิดซอง 3 กลุ่มซีพีพร้อมเงิน
อุดหนุนรัฐค่าสุด 1.17 แสนล้าน

24 ธ.ค.61 - เปิดซอง 4 ของกลุ่มซีพี

มี.ค.62 - กำหนดตรวจราคาเสร็จ

- ครม.อนุมัติผลประมูล

ที่มา: ร.ฟ.ท.

2.จ.สมุทรปราการ ครอบคลุมตำบลหนองปรือ อ.บางพลี 3.จ.ฉะเชิงเทรา ครอบคลุม ต.บางต้าย ต.วังตะเคียน ต.ท่าไข่ ต.บางวัว ต.บ้านใหม่ ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา

4.จ.ชลบุรี ครอบคลุม ต.บ้านสวน ต.หนองจางคอก ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี รวมถึง ต.บางพระ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ต.นาเกลือ ต.หนองปรือ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง และ ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่ ต.พญาไท อ.สัตหีบ 5.จ.ระยอง ครอบคลุม ต.สำนักท้อน ต.พลา อ.บ้านฉาง

แนะนำงบประมาณเวนคืน

สำหรับการเวนคืนดังกล่าวเพื่อก่อสร้าง ยานสถานี ทางเข้าออกสถานี ทางรถไฟและ ดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ ตามโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หรืออยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง รฟท. โดยให้ รฟท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน เพื่อให้ รฟท.ส่งมอบที่ดินให้แก่เอกชนคู่สัญญาได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการ ซึ่งการกำหนดแนวเขตที่ดินในบริเวณที่

ที่จะเวนคืนตามความจำเป็นเท่านั้น เพื่อลดผลกระทบการเวนคืนที่ดินของประชาชน และช่วยควบคุมวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทั้งนี้ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ความเห็นว่า ควรให้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการเวนคืนที่ดินเพื่อดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟความเร็วสูง และให้ รฟท.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามความจำเป็นเท่านั้น เพื่อลดผลกระทบของประชาชนและช่วยให้ รฟท.ควบคุมค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้อยู่ในกรอบที่ ครม.อนุมัติ 3,570 ล้านบาท

สภพอ.จี้มอบที่ดินให้ทัน

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมประกอบการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินว่า กระทรวงคมนาคมและ รฟท.ควรให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกี่ยวกับการระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับโครงการและการเดินทาง

ในระยะต่อไป ส่วนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สภพอ.) มีความเห็นว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กพอ.) มีมติลงนามสัญญาร่วมลงทุนในต้นปี 2562 ดังนั้น รฟท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในโครงการฯ เพื่อให้นำไปสู่การดำเนินการส่งมอบที่ดินให้กับบริษัทเอกชนที่จะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดในร่างสัญญาร่วมลงทุน ซึ่งจะกำหนดการก่อสร้าง 5 ปี



ทหารี่ด้านเกษตร: กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ โกลี่นีโอ ตากาลี่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิจิ ประจำกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบเพื่อหารือการสร้างเสริมความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรระหว่างไทย-ฟิจิ เพื่อนำมาปรับใช้ของประเทศตัวเอง ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรวันนี้ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562..... ● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังก้าวล้ำสู่ “เกษตรอัจฉริยะ” หลังจับมือกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพัฒนาโมเดล พยากรณ์อากาศเพื่อแจ้งเตือนภาวะเสี่ยง และแนะนำภาวะเหมาะสมสำหรับกิจกรรมการเกษตรแก่เกษตรกรรองรับเกษตรระบบเกษตรแม่นยำ ถึง 3 โมเดล พร้อมใช้ภายใน 2 สัปดาห์ ทั้งเดือนหยุดเผาไร่นาก่อน 7 วันช่วงอากาศปิด แจ้งพื้นที่เสี่ยงเกิดโรคราแมลงระบาด แจ้งช่วงเวลาทำเกษตร 120 วัน ส่งข้อมูลถึงเกษตรกรวางแผนการผลิตในพื้นที่ล่วงหน้าได้ตลอดฤดูเพาะปลูก กำหนดวันปลูก ไล่ปุ๋ย ผสมเกสร เก็บเกี่ยว ตาก ลดความเสี่ยงการผลิต หวังสนับสนุนให้เกษตรกรไทยได้พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดบนฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม..... ● แจ้งข่าวหน้าเกษตรหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เปิดอีเมล agri@dailynews.co.th อีก 1 ช่องทางรับข่าวสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ โทร. 0-2790-1111 ต่อ 2624, 2655 ส่วนเมล LUKSANA.SAKR@DAILYNEWS.CO.TH ยังสามารถส่งข่าวได้ตามปกติ..... ●

เกษตรวันนี้

นายก:หล้าป्ली

อบรมเกษตรกรรูกตลาตออนไลน์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งเสริมและปรับเปลี่ยนผลผลิตให้เกษตรกรได้รับรู้และตัดสินใจที่จะผลิตตามแผนที่เกษตรกร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ Agri-Map ผ่าน ศพท. และใช้ตลาดนำการผลิตในรูปแบบการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายและมาตรการเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ซึ่งจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรวางแผนการผลิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาด โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกัน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ปัจจุบันได้พัฒนากลายเป็นตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ที่พร้อมรองรับสินค้าและผลิตภัณฑ์จากทุกชุมชน และจำหน่ายสินค้าออกไปได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาสินค้าที่ไม่มีตลาดรองรับให้พบช่องทางใหม่ที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้านแะอื้อประโยชน์ให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยในส่วนของผู้บริโภคนั้นจะได้รับบริการที่สะดวกขึ้นทั้งการสั่งซื้อ-รับของรวมถึงมีช่องทางการจ่ายเงินที่หลากหลายง่ายสำหรับทุกคน โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูป พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรไปจนถึงการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แบบครบวงจร จึงร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยฯส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์ซึ่งเป็นตลาดในยุคเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายและสอดคล้องกับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต”.